

# Bugbeat Stone หินไล่ยุงนวัตกรรมนาโน



Bugbeat Stone หินไล่ยุงนวัตกรรมนาโน

ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีของบริษัท ไทยเทคโนโลยีโกลาส ซึ่งทำธุรกิจแปรรูปกระจกแผ่นเรียบเพื่องานก่อสร้างและตกแต่งภายใน ทำให้ผู้บริหารและทีมงานเกิดความคิดที่อยากจะนำแก้วซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัท ที่เกิดจากการสูญเสียระหว่างกระบวนการผลิตและต้องส่งคืนโรงงานเป็นจำนวนมากในแต่ละเดือนกว่า 40 ตัน เพื่อขายเป็นเศษกระจก ให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่อีกครั้งเพื่อเป็นการลดขยะโดยการรีไซเคิล จึงมีแนวคิดที่อยากจะเพิ่มมูลค่าจากเศษกระจก เศษแก้วเหล่านี้ให้มีมูลค่ามากขึ้นโดยนำมาต่อยอดผลิตภัณฑ์เป็นเทคโนโลยีนาโน หินไล่ยุงภายใต้ชื่อ “Bugbeat” ผลิตภัณฑ์หินไล่ยุง จากธรรมชาติที่ไม่ทิ้งสารพิษตกค้าง ไม่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เลี้ยงที่ผลิตขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยกระบวนการนาโนเทคโนโลยีการตรึงพอลิเมอร์ที่ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ เพิ่มกลิ่นน้ำมันหอมระเหยจากสมุนไพรไทย ธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยไล่ยุง ตอบโจทย์ความคิดนวัตกรรมจากธรรมชาติในรูปแบบของ ECO Stone ด้วยวิวัฒนาการของยุงแต่ละสายพันธ์ที่พัฒนาขึ้นตามกาลเวลา และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการออกหากินนั้น เราสามารถพบเห็นยุงได้ในทุกสภาวะอากาศไม่ใช่แค่ช่วงรอยต่อของฤดูหนาวและฤดูร้อนอย่างที่ผ่านมา ทำให้เราตกอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆที่เกิดจากยุงเป็นพาหะนำโรค เช่น ไข้เลือดออก ตับอักเสบบ หรืออาจหนักถึงขั้นติดเชื้อลุกลามไปตามอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกาย เพราะยุงพร้อมที่จะทำร้ายเราได้ในทุกที่ ทุกโอกาส ปัจจุบันเราพยายามสรรหาผลิตภัณฑ์ต่างๆที่จะมากำจัดและไล่ยุงออกไปจากชีวิตประจำวันของเรา แต่ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ในท้องตลาดนั้นมีสารพิษและสารตกค้าง ที่ส่งผลต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมโดยตรง ทำให้เราใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีตามท้องตลาดได้อย่างไม่สนิทใจต้องรู้สึกกังวลกับสารพิษต่างๆ บริษัท ไทยเทคโนโลยีโกลาส ตระหนักถึงวิธีการป้องกัน หรือทำอย่างไรไม่ให้ยุงมาทำร้ายคนที่เรารัก รวมถึงผลิตภัณฑ์นั้นต้องไม่ทิ้งสารพิษตกค้างไว้เป็นอันตรายภายหลัง แต่ด้วยเทคโนโลยีหินไล่ยุงของเรานั้นผลิตจากแก้วที่ส่วนประกอบหลักคือทรายจากธรรมชาติ พร้อมทั้งใส่กลิ่นของพืชสมุนไพรไทยธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเด่นด้านการไล่ยุง โดยผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการไล่ยุงโดยกระทรวงสาธารณสุข ว่ามีประสิทธิภาพไล่ยุงราคาคุ้มค่าได้ถึง 75% ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า Bugbeat stone จะไม่ทิ้งสารพิษตกค้างและ ทีมพัฒนายังออกแบบตัวบรรจุภัณฑ์ Bugbeatstone หินไล่ยุง ให้มีดีไซน์สวยงามเป็นเอกลักษณ์โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติมาเสริมให้หินไล่ยุงดูสวยงามสอดคล้องกับแนวความคิดที่จะใช้วัสดุหลักจากธรรมชาติทั้งหมด ในรูปแบบที่สามารถพกพาไปตามสถานที่ต่างๆ ใช้เป็นของตกแต่งบ้าน และ สวนของคุณได้อย่างลงตัว Bugbeat stone จะส่งกลิ่นหอมอ่อนๆของสมุนไพรในรัศมี 2-5 เมตรเพื่อช่วยไล่ยุงไม่ให้เข้าใกล้และรบกวนคุณ มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ยประมาณ 1-2 เดือน ผลิตภัณฑ์ Bugbeat มีทั้งหมด 5 กลิ่น ได้แก่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส กานพลู โหระพา และส้ม หมดปัญหาุงก่อกวนและมั่นใจได้ว่าคุณมีส่วนร่วมในการรักษาสภาพแวดล้อมจากการใช้ผลิตภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ “Bugbeat mosquito away stone” บริษัท ไทย

เทคโนโลยี มีแนวคิดอีกหลายอย่างที่ทีมพัฒนาวิจัยและคิดค้น ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง แนวคิดที่สร้างผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์โลกของเรา BSG Innovations

ข้อมูลเพิ่มเติมคลิก

[www.bugbeatstone.com](http://www.bugbeatstone.com)

[www.facebook.com/bugbeat](http://www.facebook.com/bugbeat)

Phone: +662 862 0311

Mobile: +668 1942 7858

Email: [info@bsglass.com](mailto:info@bsgglass.com)